

Số: 134/BC-UBND

Lê Hồng, ngày 12 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Tiêu chí số 19.2 về an ninh trong xây dựng
Nông thôn mới nâng cao xã Lê Hồng năm 2022

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

UBND xã Lê Hồng báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 19.2 về An ninh cụ thể như sau:

Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

a. UBND xã bám sát nghị quyết của Đảng ủy về thực hiện công tác đảm bảo ANTT, triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác tuyên truyền phối hợp với cơ quan đơn vị, thôn, khu dân cư trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

b. Không để xảy ra các hoạt động theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 3 Điều 4 Thông tư số 124/2021/TT BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Kết quả bình xét hằng năm có 07/07 thôn, 02/02 cơ quan, 01/01 cơ sở giáo dục trên địa bàn xã đạt an toàn về ANTT.

c. Không có khiếu kiện đông người kéo dài trái pháp luật:

Không để tập trung đông người khiếu nại, tố cáo vụ việc đã được cơ quan chức năng giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật.

Không để xảy ra những hoạt động như: Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo nhiều người cùng đến cơ quan, trụ sở, doanh nghiệp hoặc cá nhân để đưa đơn, thư khiếu nại, tố cáo, yêu cầu giải quyết một hoặc nhiều vấn đề về quyền lợi bị vi phạm hoặc có liên quan đến việc thực thi chính sách, pháp luật để gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm

uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.

d. Tình hình ANTT trên địa bàn được đảm bảo, không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng trở lên trên địa bàn, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội giảm. Trên địa bàn không có tụ điểm phức tạp gây ảnh hưởng xấu đến ANTT, không xảy ra cháy nổ.

đ. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm so với năm trước; tệ nạn xã hội; tai nạn giao thông được kiểm chế, giảm so với năm trước, không xảy ra cháy nổ; không có điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ các loại đối tượng đang cư trú trên địa bàn tái hòa nhập cộng đồng; số người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và các loại đối tượng khác trong diện quản lý tại địa bàn dân cư không tái phạm.

e. Có 01 mô hình “Tổ tự quản về PCCC và CNCH”, 01 mô hình “ Vận động toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”, 01 mô hình “Tuyến đường camera an ninh” xã Lê Hồng phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

g. Năm 2020, 2021, 2022 Tập thể Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Đánh giá tiêu chí: Đạt

Trên đây là báo cáo về đánh giá tiêu chí Nông thôn mới nâng cao đối với tiêu chí 19.2 về An ninh trên địa bàn xã Lê Hồng./.

Nơi nhận:

- Công an huyện;
- BTV Đảng ủy;
- TTHĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- BCD xây dựng NTM nâng cao xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Tiến